

Số: 07.../BTCD

V/v trả lời đơn thư  
của công dân

Cư Jút, ngày 11 tháng 8 năm 2021

Kính gửi: Ông Trần Văn Quyết, bà Phạm Thị Chăm, bà Nguyễn Thị Vui, địa chỉ: Thôn 2, xã ĐăkWil, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

Ban Tiếp công dân huyện Cư Jút nhận được Công văn số 2142/UBND-VP ngày 26/7/2021 của UBND huyện về việc tiếp nhận đơn, hồ sơ xác minh để trả lời đơn thư của ông Trần Văn Quyết, bà Phạm Thị Chăm, bà Nguyễn Thị Vui, thường trú tại thôn 2, xã ĐăkWil. Theo đề nghị tại tờ trình số 589/CSĐT ngày 20/7/2021 của cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jút.

Nội dung: Liên quan đến đơn kiến nghị đề ngày 14/10/2020 của ông Trần Văn Quyết, bà Phạm Thị Chăm, bà Nguyễn Thị Vui, thường trú tại thôn 2, xã ĐăkWil không đồng ý trả lời tại Công văn số 106/TB-UBND ngày 10/9/2020 của UBND xã ĐăkWil V/v Thông báo kết quả xác minh nội dung phản ánh, tố cáo ông Chăm Bá Biên, ông Hà Văn Khăm, cư trú tại thôn 2 xã ĐăkWil về việc xây dựng tuyến đường bê tông thôn 3, xã ĐăkWil.

Sau khi xem xét Ban tiếp công dân huyện tổng hợp trả lời cụ thể như sau:

**\* Về kết quả xác minh, điều tra kết luận các nội dung đơn phản ánh, kiến nghị, tố cáo liên quan đến việc xây dựng tuyến đường bê tông thôn 3, xã ĐăkWil:**

Theo báo cáo UBND xã ĐăkWil, ngay sau khi tiếp nhận đơn tố cáo đề ngày 02/6/2020 của công dân UBND xã ĐăkWil đã ban hành Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 24/6/2020 của Chủ tịch UBND xã ĐăkWil về việc thụ lý giải quyết đơn tố cáo ông Trần Văn Quyết, bà Phạm Thị Chăm, bà Nguyễn Thị Vui, thường trú tại thôn 2, xã ĐăkWil.

Căn cứ vào kết quả xác minh, thu thập đối chiếu các hồ sơ tài liệu có liên quan. Chủ tịch UBND xã ĐăkWil đã kết luận cụ thể từng nội dung theo đơn cho công dân được biết: Về chủ trương đầu tư xây dựng đường bê tông thôn 3; nội dung liên quan đến hình thức hỗ trợ của Nhà nước để đầu tư tuyến đường (bằng vật liệu hay bằng tiền); nội dung về định mức vật liệu để làm tuyến đường; nội dung liên quan đến sự gian lận trong việc mua bán nguyên vật liệu thi công tuyến đường thôn 3 (chênh lệch giá giữa dân mua và theo giá quyết toán); nội dung ông Chăm Bá Biên và ông Hà Văn Khăm (tổ giám sát, mua vật liệu thôn 3) bớt xén nguyên vật liệu thi công. Trên cơ sở kết quả giải quyết UBND xã ĐăkWil đã trả

lời cụ thể tại Thông báo số 106/TB-UBND ngày 10/9/2020 cho các hộ có đơn khiếu kiện được biết.

Tuy nhiên không đồng ý với kết quả giải quyết của UBND xã ĐăkWil, các ông Trần Văn Quyết, bà Phạm Thị Chăm, bà Nguyễn Thị Vui đã làm đơn Đề nghị gửi Viện kiểm sát nhân dân huyện và cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jút để xem xét giải quyết. Sau khi tiếp nhận đơn cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jút đã tiến hành điều tra, xác minh và đã có thông báo số 271/CSĐT ngày 09/4/2021 thông báo kết quả điều tra, xác minh đơn kiến nghị của công dân và đã trả lời cho công dân được biết với các nội dung liên quan đến chủ trương xây dựng tuyến đường, định mức đầu tư, nguồn kinh phí thi công, công tác thanh quyết toán tuyến đường thôn 3, xã ĐăkWil. Qua nhận định của cơ quan điều tra cho thấy UBND xã ĐăkWil đã triển khai đầu tư xây dựng tuyến đường thôn 3 từ giai đoạn triển khai đầu tư đến nghiệm thu, quyết toán công trình đưa vào sử dụng đảm bảo theo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, nhân dân đồng tình ủng hộ.

Riêng đối với nội dung phản ánh về sự gian lận vật liệu xây dựng trong quá trình thi công tuyến đường thôn 3, xã ĐăkWil, cơ quan CSĐT đã thu thập đầy đủ các tài liệu chứng cứ như sổ sách ghi chép theo dõi xuất nhập vật tư từng ngày, các chứng từ mua bán vật tư, kết quả thẩm tra trực tiếp đối với những người có liên quan, qua đó đã kết luận không có sự cất xén như đơn đã nêu.

Như vậy các nội dung kiến nghị phản ánh, tố cáo của các ông Trần Văn Quyết, bà Phạm Thị Chăm, bà Nguyễn Thị Vui, thôn 2, xã ĐăkWil đã được các cơ quan có thẩm quyền tiến hành thẩm tra, xác minh, điều tra kết luận và đã trả lời đầy đủ cho ông bà được biết theo quy định.

Trên đây là trả lời đơn của các ông Trần Văn Quyết, bà Phạm Thị Chăm, bà Nguyễn Thị Vui, thường trú tại thôn 2, xã ĐăkWil để ông, bà được biết./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT Huyện ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Thanh tra huyện;
- Công an huyện;
- UBND xã ĐăkWil;
- Lưu: Ban TCD.

**KT. TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Quang Trung**